
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1ประจ าปี 2565 

วันพฤหัสบดีที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จําปา  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นางลําดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
8. นายธนบัตร  จักร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  

รายนามผู้ไม่มาประชุม-ไม่มี 
รายนามผู้ขาดประชุม    -ไม่มี 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
6. นายสง่า  แก้วมารัตน์  ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หิน  
7. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
9. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
10. นายไชยา  ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  
11. นายเกรียงไกร  จําปา  ผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4  
12. นายวรัญญู มุตต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6  
13. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
14. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
15. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
16. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
17. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
18. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

-ส ำเนำ- 
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19. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
20. นางสาวธนภร  เข็มแดง  นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ  
21. นายกรุงทอง  สิงห์โทราช   นายช่างโยธาชํานาญงาน  
22. นายนพพงษ์  สิงห์แก้ว   นายช่างโยธาชํานาญงาน  
23. นายชนาธิป  ธรรมนพ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชํานาญงาน  
24. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
25. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 1 ประจําปี 2565 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าว
นําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน  
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลครับ 

 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับ

ระเบียบวาระแจ้งให้ทราบ ขอนําเรียนชี้แจงแทนท่านประธานสภาเกี่ยวกับการเข้าทํา
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ผมได้ไปประชุมมา เกี่ยวกับเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าส่วน
ใหญ่จังหวัดจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าซึ่งเป็นปัญหาทั่วประเทศ
โดยเฉพาะป่าเสื่อมโทรมจะต้องขออนุญาตในระดับจังหวัดถ้าเป็นป่าอนุรักษ์ต้องเป็น
ระดับอธิบดี ก็ติดขัดปัญหาในข้อประเด็นต่างๆในส่วนของเราก็ได้รับอนุญาตในส่วน
ของจังหวัดเราก็จะต้องหาวิธีการที่ต้องดําเนินการต่อไปผมก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย
สามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2565 

นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา   คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเริ่มต้นที่  

หน้า10 ชื่อของผมนายสุเชาวน์   เชียงพรหม หน้าที่   7  ตัดคําว่าที่เปลี่ยนเป็นท่าน 
ผอ. กองคลัง ต่อมาคําว่าพอจะทําได้หรือไม่ตรงนี้ให้เว้นวรรคต่อมาที่เราตัดคําว่าไม่ได้
ทําการเป็นคําว่าทําชั่วคราวก่อน ตอบมาคําว่ามีปัญหาหลังจากนั้นข้าคําว่าอยู่ตรงนี้ก็
ได้แล้วก็สุดท้ายบรรทัดเดียวกันอันนี้เราใช้เหมือนเป็นงบป้องกันเพิ่มเติมคําว่าไปก่อน 
ต่อมาหน้าที่ 17  บรรทัดที่ 5 เก็บรูปภาพตามท่ี เป็นคําว่าตามที่ท่านเห็น และ
บรรทัดเดียวกัน คณะผู้บริหารได้เขาให้เติมไม้โทไปเป็นเข้านะครับ ต่อมาบรรทัดที่ 7 
ตรงท้ายประโยค เติมคําว่าไม่เห็นความแตกต่าง แล้วบรรทัดต่อมา คําว่าไม่มาก
เปลี่ยนเป็นคําว่าแตกต่าง ต่อมาหน้าที่ 18  บรรทัดที่ 2 คําว่าเห็นให้เติมคําว่า   ว่า
เข้าไป ไม่เห็นความแตกต่าง มากนักให้ตัดคําว่ามากนักทิ้งต่อมาบรรทัดที่ 3 น้ําไม่
สามารถเข้าถึงได้ ตัดคําว่าถ้านี่ ต่อมาเติมคําว่าที่ได้รับความเสียหาย บรรทัดที่ 4 
หลังจากหมู่ 6 มันซ้ําขอตัดตั้งแต่บรรทัดแรกท่ีบรรทัดที่ 9 ทั้งหมด บรรทัดต่อมา 
เติมคําว่าชีสแผ่นที่ 2 แล้วก็วงเล็บปิดบรรทัดถัดมาลบคําว่าข้างทางทิ้งแล้วเติมคําว่า
ได้รับตัดคําว่าอนุมัติที่พิมพ์ซ้ําบรรทัดต่อมาเพราะว่าถนนข้างทางเป็นทางเดียวเติมคํา
ว่าถนนข้างทางถัดมาอีก 2 บรรทัดตัดคําว่าเบื้องต้นถมที่พิมพ์ซ้ํา 2 บรรทัดต่อมาเติม
คําว่าขอ อีก  2 บรรทัดต่อมาเปลี่ยนคําว่า แพ เป็น แต   บรรทัดต่อมาเปลี่ยนจากคํา
ว่าคงเป็นคิด ต่อมา ตัดคําว่าตรงนี้ทิ้ง เป็นช่องทางทํางาน ผมขอจบการแก้ไขเพียง
เท่านี้ครับ 
 

นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ไข

คําพูดผมในหน้าที่ 14 บรรทัดที่ 4 ตรงปั๊มหลอดและให้ตัดทิ้งแล้วเติมคําว่า ตรง
ปั๊มน้ํามันหยอดเหรียญ น้ําจะไหลล่องมาทางฝั่งขวา ขอบคุณครับ  

 
นายประเสริฐ  นิวาโต  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหน้าที่ 10 

ที่เป็นชื่อผมบรรทัดที่ 11 เปลี่ยนคําว่า ว่าให้ เป็นคําว่าปรึกษา และท่ีติดกัน ตัดคําว่า
พัง แล้วก็เราจะเอากระสอบทรายไปกั้นตัดคําว่า ว่าเพ่ิมคําว่าเพ่ือ ผมมีเท่านี้ครับ 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ใน

หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 5 ตัดคําว่าคงจะไม่มีปัญหาไปถึงสมัยนานมาแล้วที่ใช้ไม้ไผ่และ
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ให้เติมคําว่าเพราะถนนที่ทําให้นานไว้แล้วและเสื่อมสภาพหมดแล้ว แล้วลงมาบรรทัด
ที่ 6 ตัดคําว่าโครงการที่ถูกหลีกเลี่ยงให้ตัดออก ให้เติมคําว่าที่ส่งขอโครงการไป ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขครับ ผมมีแค่นี้ครับ 
 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ไข

ในหน้าที่ 4 ในคําพูดของผม การจ่ายขาดเงินสะสมตัดคําว่านอกไป และบรรทัดต่อไป
แต่ถ้างบตัวนี้ตัดคําว่าผมออกเติมคําว่าบ้านเข้าซ้อนตัดออกไปเลยนะครับ  

 
นายสิริกร   จินะการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หน้า 19 

ในบรรทัดที่ 4 คําว่า งบประมาณท่ีไหนตัดคําว่าที่ไหนออก และเติมคําว่างบประมาณ
จะเริ่มดําเนินการ ในกลางเดือนมีนาคมและในหน้า 20 บรรทัดที่ 9 เติมคําว่าดิฉันใน
ฐานะคนทํางานกองทุนออมบุญวันละบาท และตัดคําว่าพาคณะทีมงานพร้อม
กรรมการตัดคําว่ากรมออก แล้วตัดคําว่า อบจ. ออก ขอเพ่ิมเติมคําว่าทาง อบจ. ได้
สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมเครือข่ายกองทุนในจังหวัดลําปาง  ในส่วนของดิฉัน
มีแค่นี้ค่ะ  
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์   ท่านเปิดหน้าที่ 20 คําพูดของผมบรรทัดที่ 2 ให้เติมคําว่าและ จะได้เนื้อหาว่า ท่าน 
สมาชิกสภา นายกและผู้บริหารไปที่ท้ายบรรทัดกระผมนายชาญยุทธ   ไชยานนท์   ให้เติมคําว่า

อนุญาตเรียน และบรรทัดที่ 2 จากข้างล่างขึ้นมาตัวเลขประมาณ 400,000 บาท
ตกลงว่าเงินจ่ายขาดในปีนี้ยังมีก้อนว่า จะได้คําว่าในปีนี้ยังมีเงินทุนสํารองเติมคํา เงิน
สะสมท้ายบรรทัดผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรด

ยกมือครับขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1
    ประจ าปี  2565  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาญัตติเรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 วาระ ๑ (รับหลักการ)  
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 วาระ 1 (รับหลักการ)   

เรียนเชิญท่านนายกครับ 
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นายมงคล  แผ่นค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน ในด้านการบริหารงานตาม

ระเบียบกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริการประชาชน และการบริการสาธารณะที่
ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี  
 

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กําหนดให้
คณะบริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล
ไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภา
เทศบาลตําบลไหล่หิน  และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน ขอแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ต่อท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินทุกท่าน
แล้ว ดังนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จํานวน    20,217,334.07   บาท 
      1.1.2 เงินสะสม             จํานวน    52,743,721.14   บาท 
      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    11,286,325.15   บาท 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้    

       เบิกจ่าย  
จํานวน 0  โครงการ รวม  0.00 บาท 

      1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง      จํานวน     0.00    บาท 

 
 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 รายรับจริง   จํานวน   37,641,443.24   บาท    ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร จํานวน 126,754.67 บาท 
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      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 244,831.79 บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 86,706.18 บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 16,515.00 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,046,071.88 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,120,563.72 บาท 

 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน 4,199,975.97 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง   จํานวน 34,662,153.38 บาท   ประกอบด้วย 
      งบกลาง จํานวน 13,939,371.85 บาท 
      งบบุคลากร จํานวน 10,847,457.00 บาท 
      งบดําเนินงาน จํานวน 6,487,183.21 บาท 
      งบลงทุน จํานวน 2,520,508.32 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จํานวน 867,633.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน 1,778,958.00  บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน  0.00  บาท 
    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน 0.00  บาท 

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามบันทึกหลักการเหตุผลในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบ กฎหมายและอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
หลักการ 

     โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจ          
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  
และโดยเห็นชอบของ  สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
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 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 
บาท 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,021,002 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,165,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,198,200 
  แผนงานสาธารณสุข 975,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 600,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,283,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 327,450 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 301,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,497,057 
  แผนงานการเกษตร 60,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 15,571,791 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 42,000,000 
 
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

เหตุผล 
 เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่
หิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาต่อไป 
 
นายสุธรรม   จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับขอเรียนเชิญท่านธนบัตรครับ  
ประธานสภา 
 
นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะ

เสนอทางสภาในระเบียบวาระนี้อยากให้ท่านนายกได้นเสนอต่อสภาในโครงการต่างๆ
ของหมู่บ้านพร้อมแบบแปลนและอธิบายรายละเอียดของญัตตินําเสนอต่อสภาด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายมงคล  แผ่นคํา  ตั้งแต่หน้า 164 ไปนะครับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง      

 
โครงการถนน ค.ส.ล.บ้านแม่ฮวกหมู่ท่ี 3 จํานวน 299,728 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง   จํานวน 5 จุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 507.10 ตร.ม 
รายละเอียดดังนี้   

จุดที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร  

จุดที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร  

จุดที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร  

จุดที่ 4 ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 75.60 ตารางเมตร  

จุดที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 92.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้าที่ 66 ลําดับ
ที ่6 (กองช่าง)  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 1/3 บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 256,577 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) พร้อมฝาปิด ขนาดในกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย 99.00 เมตร  ลึกโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 
0.12 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 63.36 ตารางเมตรบริเวณซอย1/3 บ้านมะกอก-นา
บัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 68 ลําดับที่ 
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10 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 1/4 บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4   ตําบลไหล่หินอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 133,394 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) พร้อมฝาปิด ขนาดในกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย 50.00 เมตร    ลึกโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 
0.12 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32.00ตารางเมตรบริเวณซอย1/4 บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 69 ลําดับที่ 
11 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบริเวณถนนบ้านกิ่ว-บ้าน
ป่าเหียง (ลป.ถ.40-024) เชื่อมต่อคลองส่งน้ํากิ่วคอหมาบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 350,815 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) พร้อมฝาปิด ขนาดในกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย 135.00  เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 
0.12 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 86.40ตารางเมตรบริเวณถนนบ้านกิ่ว-ป่าเหียง (ลป.ถ.
40-024) เชื่อมต่อคลองส่งน้ํากิ่วคอหมา บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน  อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 69 ลําดับที่ 
12 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิดบริเวณซอยเจริญทรัพย์ 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคาจังหวัดลําปาง 

จํานวน 174,054 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) พร้อมฝาปิด ขนาด ในกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  ความยาวรวม 70.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 
0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 37.80 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 67 ลําดับที่ 7 
(กองช่าง) 



 - 10 - 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิดบริเวณถนนสามแยก
กลางบ้านมะกอก-ลําน้ํายาว (ลป.ถ.40-017) บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 384,627 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) พร้อมฝาปิด ขนาดในกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว
รวม 150.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 0.12 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96.00ตารางเมตร บริเวณถนนสาม
แยกกลางบ้านมะกอก-ลําน้ํายาว (ลป.ถ.40-017) บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน   อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 70 ลําดับที่ 15 (กองช่าง)  

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวรา
ราม (วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 127,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดชัยมงคล
ธรรมวราราม (วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปางจํานวน 2 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 กว้าง 17.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
416.50 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
44.00 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่รวมทั้ง 2 ที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร หัก
พ้ืนที่คอนกรีตเดิมออก 126.00 ตารางเมตรพ้ืนที่ดําเนินการจริงไม่น้อยกว่า 
334.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 67ลําดับที่ 8 
(กองช่าง) 

 
โครงการก่อสร้างลําเหมือง คสล. รูปตัวยูบริเวณลําเหมืองทุ่งแพะหนองห้า 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคาจังหวัดลําปาง 

จํานวน 316,065 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู (ค.ส.ล.) กว้าง 0.70 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100.00 
ตารางเมตรบริเวณลําเหมืองทุ่งแพะหนองห้า บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าท่ี 70 ลําดับที่ 13 (กองช่าง) 
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โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก จํานวน 7 จุดบริเวณบ้านแพะ
ไหล่หินซอย 2 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคาจังหวัด
ลําปาง 

จํานวน 310,654 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการวางท่อระบายน้ํา (คสล.) พร้อมบ่อพัก 7 จุด ท่อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 เมตร 
มอก.ชั้น 3 ความยาวรวม 81.00 เมตรบริเวณบ้านแพะไหล่หินซอย 2 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 68 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)  

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพักจํานวน 7 จุดบริเวณลําเหมือง
ทุ่งน้อย ท้ายฝายถึงสํานักสงฆ์บ้านแพะ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จํานวน 494,343 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการวางท่อ คสล. ท่อระบายน้ําขนาด Ø 1 เมตร มอก.ชั้น 3 
พร้อมบ่อพักจํานวน 7 จุด ความยาวรวม 70 เมตร  บริเวณลําเหมืองทุ่งน้อย ท้าย
ฝายถึงสํานักสงฆ์บ้านแพะ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 70 ลําดับที่ 
14 (กองช่าง)  

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านเข้าซ้อน
หมู่ที่ 1 

จํานวน 149,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
เข้าซ้อนหมู่ที่ 1ความยาวรวม 2,550 เมตร และติดตั้งลําโพงฮอร์นจํานวน 16 ชุด
บริเวณในพื้นที่ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 65 ลําดับที่ 5 
(กองช่าง)  

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ) 

จํานวน 200,000 บาท 
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น.ส.ศศิธร  เป็นคุณ 
 เรียนท่าน
ประธานสภารองประธานสภา
ท่านเลขานุการสภาสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ  
นักวิเคราะห์ฯ คณะ

ผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขออนุญาต
นําเรียนในที่ประชุมสภาในส่วนของโครงการต่างๆในหมวดค่าใช้สอย 
รายการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ขอเพ่ิมเติมขออนุญาตนําเรียนผ่าน
ประธานสภาได้รับทราบในการพิจารณาตั้งงบประมาณต่างๆทางท่านปลัดซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้พิจารณาโครงการและก็รายจ่ายต่างๆจากรายจ่ายที่เกิดข้ึน
จริงในปี 2564 รวมถึงโครงการต่างๆซึ่งแต่ละแผนงานในพื้นที่ของเราได้นําเสนอไป
ส่วนหมวดค่าใช้สอย เป็นแผนงานที่รับผิดชอบดูแลนําเสนอผ่านทางท่านปลัดได้
วิเคราะห์นําข้อมูลต่างๆนําเสนอคณะผู้บริหารไป สําหรับการตั้งงบประมาณปี 2566 
ขออนุญาตนําเรียนทุกท่านว่าการตั้งงบกลางก็จะมีระเบียบในการตั้ง ซึ่งในแต่ละส่วน
ท่านสามารถเปิดไป ที่หน้า 83 แล้วก็จะมีตั้งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสมทบ
กองทุนทดแทนและเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์เงินสํารองจ่ายและ
รายจ่ายตามข้อผูกพันตรงนี้  ในส่วนของ การตั้งงบประมาณรายการต่างๆ ก็จะมี
รายละเอียดตามที่ แนบในเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน......................... 

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมมีข้อ

สงสัยเกี่ยวกับแผนงานด้านการเกษตร คือทุกปีเราจะตั้งไว้ที่ 30,000 บาท ปีนี้ 
ตั้งไว้ที่ 60000 ความจริงแล้ว ตําบลเราทําการเกษตรกันมาก กว่า 60 % ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเกษตรเราไม่ได้เน้นในด้านการช่วยเหลือโดยตรงคือเราไปช่วย
ทางด้านขุดลอกก็เป็นการช่วยเหลืออยู่ อย่างที่ผ่านมาผมได้เคยของบช่วยเหลือตอนที่
ลําไยถูกลมพัดล้ม ความจริงผมว่างบตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่อย่างเช่นปีนี้เจอ
ปัญหาที่ว่าภัยพิบัติทําลายพืชผลจริงๆแล้ว ผมเคยส่งหนังสือไปทาง เกษตรอําเภอแต่
ทางเกษตรอําเภอไม่รับผิดชอบไม่ได้ช่วยเหลือทางการเกษตร จึงโยนมาที่เทศบาลเรา
ตลอดถ้าเขาจะช่วยเหลือได้ต้องเป็นการประกาศภัยพิบัติจริงๆแต่ว่าถ้าเป็น
เล็กๆน้อยๆ ทางเกษตรอําเภอก็โยนเรื่องมาเทศบาลเราผมคิดว่าเราน่าจะเน้นในเรื่อง
นี้เพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมเราควรจะตั้งงบให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะ
ครับ  
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะ

ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับด้าน หลักการในการปรับเพ่ิมหรือปรับลด
งบประมาณดังกล่าวในแต่ละตัวที่ได้พูดถึงมา ยกตัวอย่างเช่นกองช่างงบซ่อมแซมถ้า
เรา จะขอปรับให้เพิ่มข้ึน จะได้มีวงเงินในการใช้งานเร่งด่วนได้มากขึ้นหรือหน่วยงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ) 
      -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.
1837 ลงวันที่11กันยายน 2560 เรื่องการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) 
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ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องป้ายบอกทางอะไรเหล่านี้ไม่ทราบ
ว่าจะมีหลักการจะขอปรับเพิ่ม งบเหล่า นี้จะได้หรือไม่อย่างไรและหลักการในการ
พิจารณาให้งบประมาณดังกล่าวของแต่ละหน่วยงานมีหลักการเช่นไรครับผมขอ
สอบถามครับ  

 
นายมงคล   ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับคําถามเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือในหมวดการเกษตรส่วนนี้ ที่มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องต้นลําไย ผมจะให้ท่าน
ปลัดชี้แจงนะครับสําหรับเรื่องเก่ียวกับเราจะตั้งงบจะตั้งเพ่ิมหรือลดของกองช่าง ใน
ส่วนนี้ที่เราตั้งไว้ถ้ามันมีปัญหาหรือว่างบประมาณไม่พอ เราสามารถโอนจากส่วนอื่น
มาได้ไม่จําเป็นต้องต้ังไว้มากเพราะว่าวันหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราตั้งในวงเงิน
เท่านี้ไว้ก่อน ถ้าวันหน้าเราจะไปต้องใช้เลยไม่พอเราก็โอนจากส่วนอื่นมาใช้ได้ 

  
นายสง่า   แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเก่ียวกับงบ

ช่วยเหลือทางด้านการเกษตรผมได้พยายามติดตามจากเจ้าหน้าที่ป้องกันพอดีก็จะ
ติดขัดเรื่องระเบียบระยะเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานาน ก็ติดตามดูอยู่แต่ถ้า
ยังไงแล้วผมก็ขอไว้คราวหน้า ผมจะลงไปดูให้เรียบร้อยก็ขอเรียนให้สมาชิกสภาทราบ
เท่านี้ครับ 

 
น.ส.ศศิธร  เป็นคุณ  ดิฉันขอเติมในส่วนของ สท. สอบถามเงินช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรโดยหลัก  
นักวิเคราะห์ฯ แล้วไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ให้ประชาชนหรือเกษตรกรโดยตรง แต่ถ้ากรณีเกิดเหตุ  

สาธารณภัยสามารถตั้งคณะกรรมการซึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรดิฉันตั้งไว้เป็น
ภาพรวม อย่างเช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต ด้านบรรเทาสา
ธารณภัยกับคุณภาพชีวิต พวกนี้ตั้งไว้เป็นตุ๊กตาก่อนตามงบประมาณท่ีมีอยู่แต่ว่าการ
ช่วยเหลือเงินเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการให้เราช่วยเหลือหากเรามีการปัญหาในพ้ืนที่
เราก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาและตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือโดยใช้เงิน
จากตรงนี้แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันน้อยในปีงบประมาณนี้เรามีเงินงบประมาณไม่มากแต่
ถ้าหากเกิดเหตุในพ้ืนที่ทุกรายการสามารถโอนเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมต่างๆ แต่ถ้า
เกิดเหตุสาธารณภัยก็สามารถใช้งบกลางได้  อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของเงินปรับเพิ่มปรับ
ลดงบประมาณ ได้แต่ละตัวของกองช่างในส่วนของกองช่างในอนาคตเราไม่สามารถ
ได้เลยกิจกรรมหรือว่าสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่จะเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับ
ประชาชน ในส่วนที่ท่านเห็นก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ตั้งไว้และเงินสําหรับ
ซ่อมแซมสําหรับใช้งานได้ปกติรวมแล้วอยู่ประมาณ 180,000 บาท แต่ถ้าเป็นเรื่อง
เร่งด่วนเกี่ยวกับสาธารณภัย เราอาจจะใช้เงินงบกลางได้ ดิฉันมีแค่นี้ค่ะ 
 

นายสุธรรม   จ าปา  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน เสนอร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2566 
ประธานสภาฯ ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ต่อไปมีท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีก็

ผมจะขอมติในท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระ 1 (รับหลักการ)  - กระผมนับองค์ประชุมแล้ว 
ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 (รับหลักการ)   จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา แปรญัตติขึ้นมา  1 ชุดครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอ ร่างเทศบัญญัติทุก

ครั้งจะต้องมีท้ังหมด 3 วาระวาระท่ี 1 คือขั้นรับหลักการซึ่งสภาเราได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 1 แล้วส่วนวาระท่ี 2 คือการแปรญัตติ ส่วน
วาระท่ี 3 คือเรื่องของการลงมติ ซึ่งในข้ันตอนการแปรญัตติมีกฎหมายกําหนดไว้ว่า
ให้สมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกสภาจํานวน 
3-7 คน ในกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก็จะมีข้ันตอนเดี๋ยวสภาก็
จะต้องสอบถามว่าที่ประชุมจะมีความเห็นว่าเราจะมีคณะกรรมการกี่คนถ้าที่ประชุม
บอกว่าจะเอาแค่ 3 คนก็จะมีคนเสนอชื่อและจะมีคนรับรอง 2 คน สมมุติว่าถ้า
สมาชิกสภามีการลงมติว่าเอาแค่ 3 คนปรากฏว่าที่ประชุมเสนอกันมา 5 คน
เพราะฉะนั้นมันเกินกว่าที่สมาชิกเรามีความเห็นว่ามีมติไปเอาแค่ 3 เพราะฉะนั้นถ้า
เสนอไป 5 เราก็จะคัดเลือกโดยการหย่อนบัตรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและ
เรียงคะแนนคนได้ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ก็จะได้เป็นคณะกรรมการแต่ถ้าสภามีมติ 
3 คน แล้วเสนอเพียงแค่ 3 รายชื่อใน 3 คนที่ท่านเสนอรายชื่อก็จะได้เป็นกรรมการ 
เสร็จแล้วหลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วท่านประธานก็จะพักการ
ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมและทําอยู่ 3 เรื่อง ก็คือเรื่องท่ี 1 
คัดเลือกจะเอาใครเป็นประธานแปรญัตติใครเป็นรองประธานใครเป็นเลขา เรื่องที่ 2 
หลังจากท่ีท่านประชุมกลับมาท่านต้องมารายงานให้ที่ประชุมสภารับทราบว่าท่านได้
เลือกใครเป็นประธานใครเป็นรองใครเป็นเลขา   2 ท่านต้องไปกําหนดวันรับคําแปร
ญัตติในกฎหมายเขียนว่าในการรับคําแปรญัตตินั้นจะต้องรับไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
แต่ปกติเขาจะทําเลื่อนไป 3 วัน วันละ 8-9 ชั่วโมงเช่นวันพฤหัสบดี 08:00 น ถึง 
17:00 น จนถึงวันเสาร์ 08:00 น ถึง 17:00 น ก็เป็น 24 ชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ว่า
คณะการแปรญัตติจะเอาอย่างไรเพราะหลังจากท่านรับคําแปรญัตติครบแล้วสมมุติว่า
คบวันเสาร์ท่านก็อาจจะนัดประชุมกันวันพุธหรือวันจันทร์เมื่อได้แล้วมันก็ส่งรายงาน
การประชุมของท่านให้ประธานสภาเพราะว่าประธานสภาจะต้องนัดทุกท่านมาเพ่ือลง
มติในวาระ 2-3 นี่ก็คือขั้นตอนของการทําร่างเทศบัญญัติทุกครั้ง ต่อไปผมก็จะมอบ
ให้ท่านประธานดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ  
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นายสุธรรม  จ าปา - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา แปรญัตติขึ้นมา  1 ชุดครับ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ําอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากท่ีประชุมเราได้อย่างน้อย  3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ เชิญครับ 

 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่าน ดิ ฉันขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 7 คนคะ่ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ และ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
 

นายสุธรรม  จ าปา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน   

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 คน โปรดยกมือ
ครับ   

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 
7 คน จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ 
 
นายประเสริฐ นิวาโต - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ และ  นางสาวปาลิดา  จําปา 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นาย ชาญยุทธ  ไชยานนท์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายปฐมภพ  อภิวงค์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายประเสริฐ  นิวาโต และ  นายธนบัตร  จักร์คํา 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นาย ปฐมภพ  อภิวงค์  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ 
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ และ  นายปฐมภพ  อภิวงค ์
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นา ยสุเชาวน์  เชียงพรหม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายประเสริฐ  นิวาโต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  และ  นางสิริกร  จินะการ 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายประเสริฐ  นิวาโต เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ 
 
นางสิริกร  จินะการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ และ  นางสาวปาลิดา  จําปา 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นาย ธีรชัย  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 5 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ 
 
นายปฐมภพ  อภิวงค์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายธนบัตร  จักร์ค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย และ  นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 6 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายธนบัตร  จักร์ค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 6 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ 
 
นายธีรชัย  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางสาวปาลิดา  จ าปา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายปฐมภพ  อภิวงค์  และ  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 7 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางสาวปาลิดา  จ าปา  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 7 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาได้เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จํานวน 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อ
ดังนี้ 

๑. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  
๒. นายปฐมภพ  อภิวงค ์  
3. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  
4. นายประเสริฐ  นิวาโต   
5. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  
6. นายธนบัตร  จักร์คํา   
7. นางสาวปลิดา  จําปา  
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นายสุธรรม  จ าปา   สภาได้ทําการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จํานวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  
๒. นายปฐมภพ  อภิวงค ์  
3. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  
4. นายประเสริฐ  นิวาโต   
5. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  
6. นายธนบัตร  จักร์คํา   
7. นางสาวปลิดา  จําปา  

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 1 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภา  
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้ง 7 คน จะดําเนินการเลือก
ประธานและเลขานุการกันเองครับ ซึ่ง ตามความนัยข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น กระผมจะแจ้งเป็นหนังสือเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทุกท่านประชุม เพื่อดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เราจะพักเบรค 20 นาทีครับ  และเราจะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา 11.25 น. 

ครับ 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 11.25 น. 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  ต่อไปขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายต่อเลยครับ 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 45 
วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
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การพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 
49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปเชิญท่าน
ประธานสภาดําเนินการให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน  กระผม ขอเสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑2 

สิงหาคม ๒๕๖5  ถึงวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖5 โดยกําหนดเวลาในการคําแปรญัตติ
คือเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามท่ีท่านลําดวน  จินา ได้เสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑2 

สิงหาคม ๒๕๖5  ถึงวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖5 โดยกําหนดเวลาในการคําแปรญัตติ
คือเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีท่านใด
เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม  กระผมนับองค์ประชุม
แล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน ขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑2 
สิงหาคม ๒๕๖5  ถึงวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖5  โดย ก าหนดเวลาในการค าแปร
ญัตติคือ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
จ านวน 11เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 15 สิงหาคม 

2565 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 19 สิงหาคม 25๖5 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   
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ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 4 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ  
 
นายชายยุทธ   ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในวาระนี้กระผมอยากนําเสนอปัญหา เนื่องจากวาระ

ประชุมแรกท่ีท่านเลขานุการสภา ได้แจ้งว่าทางกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ ดําเนินการ
ซ่อมแซมถนนบริเวณท้ายฝายเตาปูน ติดขัดตรงท่ีงบประมาณตกไปอยากเรียนถาม
ท่านประธานไปยังท่านนายกว่าเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะได้ งบประมาณ
กลับคืนมาหรือมีงบประมาณส่วนไหนเพ่ือนําไปซ่อมแซมโดยด่วนได้บ้างครับขอบคุณ
ครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ สท.ชาญยุทธ  ไชยานนท์ครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯครับ  
ประธานสภา 
นายมงคล  แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ  
นายกเทศมนตรี กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับสําหรับ

เรื่องถนนสายบ้านมะกอกท่ีตลิ่งพังนั้นงบประมาณจํานวน 700 ,000 บาทได้ตกไป
และติดขัดกับกรมป่าไม้ ปัจจุบันทางกรมป่าไม้อนุญาตแล้วแต่ก็ยังโยธาและกรมเจ้า
ท่าทางคณะบริหารและกองช่างได้ดําเนินการของบประมาณไปใหม่ อยากจะให้ท่าน
ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้งครับเรียนเชิญครับ 

 
นายเจริญ  โสพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ 
ผู้อํานวยการกองช่าง กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

กระบวนการ การของบครั้งแรก ได้ดําเนินการขอจ่ายขาดเงินสะสมไปประมาณสี่แสน
กว่าบาทไปครั้งหนึ่ง ทางอําเภอหางบประมาณให้ ให้ทางผู้บริหารจัดทําโครงการตาม
งบประมาณท่ีมีอยู่ประมาณเจ็ดแสนห้า ก็เลยดําเนินการของบประมาณ เจ็ดแสนห้า 
เพ่ือให้เงินของทางเทศบาลไม่ได้ใช้ ใช้งบตรงนั้นแทนการดําเนินการมีการเกี่ยวเนื่อง
กับสภาพพ้ืนที่หากโครงการอยู่ในเขตป่าไม้ส่วนแบบแปลนทางกองช่างได้ส่งไปยังกรม
เจ้าท่าสองกระบวนการนี้ส่งเรื่องไปพร้อมกันขออนุญาตป่าไม้และขออนุญาตกรมเจ้า
ท่า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหากกระผมจําไม่ผิดมีหนังสือจากกรมป่าไม้แจ้งมาว่าเห็นควร
ให้ดําเนินการได้แต่ติดตรงที่ว่ากรมเจ้าท่าวันก่อนผมได้ไปประชุมที่กรมเจ้าท่า  ณ 
ตําบลใหม่พัฒนากระผมได้มีโอกาสถ่ายเอกสารสําเนาชุดนั้นใบขออนุญาตเมื่อปลายปี
งบประมาณหกสี่ เกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตเอาหนังสือชุดนั้นไปให้ เขาดูหัวหน้า
ฝ่ายก็ได้ถ่ายรูปส่งไปทาง LINE ตรวจสอบอนุญาตทางกรมเจ้าท่าโทรศัพท์สายตรงมา
หาผมต้องกลับเอาแบบมาให้วิศวกรระดับสามัญเซ็นรับรองแต่ผมได้แจ้งกับกรมเจ้าท่า
ว่า ผมได้ดําเนินการกับกรมป่าไม้แล้วรอหนังสือจากกรมเจ้าท่าก็ผมจะได้นําส่งอําเภอ
เพ่ือรายงานผู้ว่าฯเพ่ือให้ผู้ว่าฯส่งให้กรมเจ้าท่ากระผมได้ประสานงานและไม่ทราบว่า
ติดขัดตรงวิศวกรก็ได้ดําเนินการติดตามแล้วทางนั้นจะดําเนินการส่งหนังสือตอบรับ
กลับมายังเทศบาล ให้หาผู้รับรองแบบทางวิศวกรรมแบบสามัญและจะได้ดําเนินการ
ออกใบอนุญาตให้ ปัจจุบันทางของช่างรอหนังสือจากกรมเจ้าท่าเพ่ือดําเนินการทํา
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เรื่องไปขอคงจะเป็นโครงการส่วนจังหวัด อบจ. หรือโยธาที่มีวิศวกรระดับวิสามัญหาก
จะขอวิศวกรข้างนอกก็อาจจะขอได้แต่อาจจะติดเรื่องค่าใช้จ่ายและการรับรองแพทย์
กับผมจะดําเนินการติดต่อวิศวกรระดับสามัญทางราชการไปก่อนอาจจะดําเนินการ
ช้าหากได้ใบอนุญาตมาแล้ว กระผมคิดว่า จะนําเงิน 400,000 ของเทศบาล
ดําเนินการจากที่ผมได้ไปติดตามอําเภอและจังหวัดที่นายกฯมอบหมายให้กระผมเข้า
ไป  ติดต่อกับป้องกันอําเภอเรื่องเงินอุทกภัยที่เราเคยขอไปในปีงบประมาณ 2564 มี
สองโครงการก็คือตลิ่งท้ายฝายเตาปูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาหมู่ที่  6 และหมู่ท่ี  2 
ระยะทาง 50 เมตรเท่ากันปรากฏว่างบประมาณไม่มีครับทางหัวหน้าป้องกันได้แจ้ง
ผมว่าให้ทําเรื่องเข้าไปใหม่ให้ทําเรื่องเป็นรายงานความเสียหาย ได้ประสานกับทาง
ป้องกันของเทศบาลเราให้ทําหนังสือ รายงานเข้าไปส่งทางอําเภอ อําเภอจะ
ดําเนินการเป็นโครงการชั่วคราวแจ้งให้ทางสภาได้รับทราบการดําเนินการโครงการ
ชั่วคราว สามารถทําอย่างไรได้บ้างเช่นการถมดิน การนํากระสอบทรายมาก้ัน การฝัง
หลักไม้แบบนี้คือการทําชั่วคราว  หากเทบริเวณพ้ืนที่นั้น เรียกว่ากึ่งถาวรหรือถาวร
ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าทางอําเภอจะมีงบอุทกภัยให้ทางจังหวัดก็ด้วย หากงบ
อําเภอหมดก็จะดําเนินการขอจังหวัดก็คือจะได้ลักษณะงานสภาพเดิมเบื้องต้นส่วน
งบประมาณท่ีเราจะจ่ายขาดเงินสะสมสามารถดําเนินการได้ผมจะดําเนินการโครงการ
ต่อไปยืนต่อไปเรื่องอุทกภัยวงเงินเจ็ดแสนห้า เพราะไม่ต้องไปแก้แบบแก้อะไรแล้ว
ต้องดําเนินการประกาศเขตอุทกภัยภัยพิบัติถึงจะดําเนินการทําเรื่องขอด่วนได้หาก
ส่งไปตอนนี้จะเป็นงบปกติซึ่งไม่สามารถขอได้เนื่องจากการดําเนินการ ที่กระผมชี้แจง
ในที่ประชุมครั้งก่อนที่ผ่านมา ในปัจจุบันงบปกติทําปีข้ามปีหากเหตุด่วนฉุกเฉินต้อง
รอจังหวัดประกาศเขตการสูญเสีย อุทกภัยกระผมได้เช็คข่าวจะมีพายุมู่หลานเข้าทาง
เวียดนามส่งผลกระทบมาทางภาคเหนือตอนบนก็อาจจะมีการประกาศเขตอุทกภัยได้ 
ทางเทศบาลของเรามีการโยกย้ายจึงอยากฝากท่านหัวหน้าบริหารให้แต่งตั้งผู้ปฎิบัติ
หน้าที่แทน หัวหน้างานป้องกันครับหา กมอบหมายให้งานธุ รการสํานักปลัด  ก็ขอให้
ทางธุรการติดต่องานกับงานป้องกัน เพ่ือทราบข้อมูลครับ เพ่ือจะทําแบบแจ้งไปยัง
อําเภอความเสียหายจากอุทกภัยครับส่วนแบบที่ วิศวกรสามัญต้องเซ็น หาก 
งบประมาณมีแบบพร้อมก็สามารถดําเนินการได้ทุกเม่ือเพราะใช้งบอุทกภัยเร่งด่วน
ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณท่าน ผู้อํานวยการกองช่าง หากท่านไหนมีอะไรจะสอบถามหรือ 
ประธานสภา เพ่ิมเติมเชิญครับ  
 
นางนิชชยา  อินพิรุด  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ 
หัวหน้าสํานักปลัด กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ ะ หรับเรื่อง

ที่กล่าวถึงในวันนี้คือเรื่องการรับรองรายงานการประชุมที่ท่าน สท.สุเชาวน์ ได้กล่าว
ไว้ว่ามีคําผิดคําถูกเยอะมากครั้งต่อไปคณะผู้จัดทําจะได้ส่งสําเนารายงานการประชุม
ให้กับผู้มีหน้าที่ทั้งเจ็ดท่านอยู่ในหน้าสุดท้ายหากดําเนินการแก้คําผิดคําถูกทิ้งจะแก้ไข
ได้อีกรอบหนึ่งหนึ่ง เพ่ือที่ว่าในวาระท่ีสองจะได้กระชับเวลาขึ้นคณะกรรมการเจ็ด
ท่านมีประกอบไปด้วย ท่านธบัตร จัดร์คํา ท่านชาญยุทธ ไชยานนท์ ท่านสุเชาวน์ 
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เชียงพรหม ท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ท่านสุวรรณ ศรีวิชัย ท่านสิริกร จินะการ และคน
สุดท้าย ท่านธีรชัย ศรีวิชัย ค่ะหากเจ้าหน้าที่พิมพ์เสร็จแล้วก็จะนําไปให้ท่านทั้ง7 
ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างน้อยน้อยก็สามารถตรวจสอบได้และที่เหลือก็สามารถดูในที่
ประชุมค่ะ อีกเรื่องค่ะสิ้นปีงบประมาณนี้มีลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างเหมา
เกษียณอายุ 60 ปี ค่ะ ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเขาและข้าราชการจํานวนสองท่านคือ 
คุณศศิธร เป็นคุณ และ คุณชนาธิป ธรรมนพ สอบติดหัวหน้าฝ่ายได้ ซึ่งจะเดินทางไป
รายงานตัวในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ก็เลยมีความเห็นส่วนใหญ่ว่าวันที่ 31 สิงหาคมจะมี
การจัดงานเลี้ยงส่งทั้งสี่ท่านจึงขออนุญาตเก็บเงินทุกท่านขั้นต่ําคนละหนึ่งถึงสองร้อย
บาท พนักงานเทศบาลลูกจ้างบุคลากรทั้งหมดก็เก็บเช่นเดียวกันขออนุญาตแจ้ง
ล่วงหน้าว่าจะมีงานเลี้ยงในวันที่ 31 สิงหาคมนี้และวันนี้ก็ถือโอกาส ให้น้องตุ๊กตา 
ศศิธร ได้กล่าวความในใจอะไรสักเล็กน้อยว่ารู้สึกอย่างไรมีความประทับใจอย่างไร
เรียนเชิญค่ะ 

 
นางสาวศศิธร เป็นคุณ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะในส่วน

ของดิฉัน  ก็ไม่ได้เตรียมคํากล่าวอะไรมา มาก การแสดงความรู้มาก่อน เอาจาก
ความรู้สึกในใจลึกๆของน้องไปก่อนนะคะ หากวันที่ดิฉันได้ไปอย่างไรก็จะแจ้งให้ทุก
ท่านทราบอีกครั้ง ส่วนในวันที่ 15 นี้ ก็จะเข้ารายงานตัวที่กรมเพ่ือเลือกที่ลง ค่ะ 
สําหรับตัวดิฉันที่ได้มาอยู่ที่เทศบาลไหล่หินนี้ก็รู้สึกดีใจ และรู้สึกผูกพันกับทุกๆคนที่ได้
ร่วมงานด้วยค่ะ ในตัวของดิฉันเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับท้องที่ แต่ก็ได้คุ้นเคยกับหลายๆ
ท่าน ในบางครั้งก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากทุกท่าน จึงรู้สึกดีและประทับใจมากค่ะ จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ชี้แนะและแนะนําในรายละเอียดการทํางาน การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ หากท่ีผ่านมาดิฉันทําอะไรไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจใครหลายท่านก็ขอ
โทษขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณทางผู้นําและคณะบริหารที่หึความเป็นกันเองกับดิฉัน 
ให้ความเอ็นดูดิฉัน ในเรื่องของการทํางานต่างๆค่ะ ขอบคุณท่านนายกที่ให้ความ
เมตตา ให้คําแนะนําสําหรับการทํางานรวมถึงคณะบริหารในส่วนของเรื่องอ่ืนๆดิฉัน
รู้สึกผูกพันกับที่นี่ได้เพียงหนึ่งปี หากดิฉันย้ายไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว มีอะไรปรึกษา  หรือ
สอบถามสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ ดิฉันยินดีช่วยเหลือทุดๆท่านค่ะ สําหรับดิฉันมี
เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณท่าน ศศิธร เป็นคุณ ครับ มีท่านใดจะเสนออะไรไหมครับ 
ประธานสภา  
นายมงคล  แผ่นค า -ครับขอกล่าวเสริมอะไรนิดหน่อยครับคณะบริหารอยู่ข้างบนบางครั้งไม่ได้ 
นายกเทศมนตรี รับทราบปัญหาอะไรต่างๆรอบนอกในหมู่บ้านต่างๆบางครั้งก็ไม่รับรู้คนที่จะรับรู้ได้ดีก็

คือท่านสมาชิกสภาทุกท่านผู้ใหญ่บ้านกํานันหากมีอะไรเข้ามากระผมเข้ามาเพ่ือรับใช้
ประชาชน สามารถเขียนคําร้องต่างๆเข้ามาฝ่ายบริหารจะดําเนินการต่อและขอให้ทุก
ท่านช่วยกันดูแลครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันอีกครั้งครับเรื่องความสามัคคีเราเป็น
หนึ่งในอําเภอเกาะคาจากหลายๆอย่างที่ทํามาครับ ทางฝ่ายบริหารจะติดตามเต็มที่ 
ส่วนนักวิเคราะห์ที่จะไปนี้ถือเป็นคนดี ที่ทํางานเก่งมากๆคนหนึ่งครับ หากโยกย้าย
ตําแหน่งก็ขอให้โชคดีเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคงจะมีการเลี้ยงส่งอีกครั้ง หนึ่ง
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ครับขอให้โชคดีครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอาคารหอประชุมจะซ่อมแซมตอนนี้
งบประมาณก็คงจะพร้อมแล้ว และประปาบ้านแม่ฮวก กําลังจะดําเนินการก็ได้ชี้แจง
เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ครับหากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการ 
ประธานสภา ประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565ขอบคุณครับ 
 
 
ปิดประชุม    เวลา  13.00 น.  

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

                ( นายสง่า   แก้วมารัตน์) 
  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ซึ่งมีจํานวน 23 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์)  
 

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม)  
 

 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์)  
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย)  
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ)  
 

(ลงชื่อ)   กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีรชัย   ศรีวิชัย)  
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สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2565 ใน
วันที่ 19สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา)  
         ประธานสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


